

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số 3915 Ngày 01/06/2021

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NỘI VỤ

Số: 846/SNV-BTG

V/v tăng cường công tác phòng
chống dịch Covid-19 trong các hoạt
động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 01 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 642/TB-TGCP, ngày 30/5/2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ về tình hình dịch bệnh Covid-19 liên quan đến điểm nhóm "Hội thánh truyền giáo phục hưng" tại thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo;

Sở Nội vụ thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 liên quan đến điểm nhóm "Hội thánh truyền giáo phục hưng" tại thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo như sau:

1. Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 liên quan đến điểm nhóm "Hội thánh truyền giáo phục hưng" tại thành phố Hồ Chí Minh

Ổ dịch Covid-19 tại điểm nhóm "Hội thánh truyền giáo phục hưng" (số 205/2 đường số 1, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) được phát hiện vào chiều tối ngày 26/5/2021, sau khi một cặp vợ chồng tới Bệnh viện nhân dân Gia định khám do xuất hiện triệu chứng viêm đường hô hấp, qua điều tra dịch tễ các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ổ dịch mới liên quan đến Hội thánh truyền giáo phục hưng. Đây là một Hội thánh Tin lành tư gia, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại nhà riêng của người đứng đầu điểm nhóm (ông Phương Văn Tân và bà Võ Xuân Loan). Địa điểm này đã được chính quyền cơ sở chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (Điểm nhóm) và đưa vào quản lý theo quy định của pháp luật từ năm 2006, số lượng tín đồ khi đăng ký là 60 người, nay giảm còn 38 người. Sinh hoạt tôn giáo của điểm nhóm này thời gian gần đây chủ yếu chuyển sang hình thức trực tuyến (online), tín đồ tham gia sinh hoạt tôn giáo tập trung thường dưới 20 người, nhưng khi nhiễm bệnh bùng phát và lây lan rất rộng. Đến tối ngày 27/5/2021, theo công bố chính thức của Bộ Y tế đã có 36 F0, 70 F1, 336 F2, có 16 quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến ổ dịch này. Đến 06 giờ ngày 30/5/2021 đã có 131 F0, gần 1.000 F1 và khoảng 35.000 người thuộc diện theo dõi y tế. Kết quả giải mã gene virus thuộc chủng Ấn Độ, chưa rõ nguồn lây, nhưng trước ngày người đầu tiên có dấu hiệu nhiễm bệnh (bà Võ Thị Xuân Loan là vợ ông Phương Văn Tân - đại diện điểm nhóm), người này đã ra Hà Nội từ ngày 23 - 29/5/2021. Ngoài 16 quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 30/5/2021 đã có thêm 06 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bình Dương, Long An, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Tây Ninh) và 03 tổ chức Tin lành khác có F0 hoặc F1. Theo dự kiến trong những ngày tới số lượng F0, F1 và

người bị ảnh hưởng sẽ còn tăng, đáng quan ngại vẫn có khả năng có người liên quan đến điểm nhóm “Hội thánh truyền giáo phục hưng” hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vì nhiều lý do khác nhau chưa khai báo y tế.

Trước hậu quả nghiêm trọng và có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, trưa ngày 30/5/2021, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người" liên quan đến điểm nhóm "Hội thánh truyền giáo phục hưng".

Từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam đã có 03 tôn giáo có tín đồ bị nhiễm bệnh, gồm: Hồi giáo, Công giáo, Tin lành. Đặc biệt, sự bùng phát lần thứ 4 của dịch bệnh đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, lây qua không khí ở những không gian kín. Sự bùng phát của ổ dịch mới tại “Hội thánh truyền giáo phục hưng” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho thấy các biện pháp phòng, chống dịch trong và ngoài các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là tại các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại tư gia vừa qua là chưa đủ và trước diễn biến mới của dịch Covid-19 đòi hỏi phải tăng cường, nâng cao hơn nữa mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Một số biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng trên địa bàn và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt một số công tác sau:

2.1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của UBND tỉnh, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, nghiêm túc khai báo y tế online, tiêm vaccine phòng dịch (nếu có thông báo tiêm phòng cần tuân theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn), hạn chế di chuyển. Tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung, các cuộc lễ trong và ngoài các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và tại tư gia cho đến khi chính quyền có thông báo mới.

2.2. Chủ động rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (cả điểm đã được cấp đăng ký và điểm chưa được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, nhất là điểm sinh hoạt tôn giáo thuộc các tổ chức chưa được Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo hoặc cấp đăng ký hoạt động tôn giáo) có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để kịp thời tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương và phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống dịch

Covid-19 tại những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo.

2.3. Thiết lập và duy trì liên lạc thường xuyên với lãnh đạo các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và trưởng điểm nhóm, người đại diện các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để cập nhật tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động khai báo y tế, nhất là các trường hợp di chuyển từ vùng dịch về hoặc có liên quan đến điểm nhóm “Hội thánh truyền giáo phục hưng” và các cơ sở tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đã có F0, F1, dù có hay không có dấu hiệu nhiễm bệnh.

2.4. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Khi phát hiện có F0, F1 trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, kịp thời thông tin về Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo qua số điện thoại 0215.3831.399) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban chỉ đạo 160 tỉnh;
- Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức & Nội vụ các huyện, thị xã, TP;
- Lưu: VT, BTG.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Đình Tuyên